

คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๖๘/๒๕๕๕

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรับค่าตอบแทนของกรรมการสภาวิศวกร

ผู้อุทธรณ์ : นาย ก.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สภาวิศวกร

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ตรวจสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกการประชุมสภาวิศวกร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง ค่าบรรยายต่างๆ และเงินจ่ายที่สภาวิศวกรหักค่าภาษีและจ่ายให้กับกรรมการสภาวิศวกรแต่ละคน พร้อมรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายเดือน และสรุปตลอดปีของคณะกรรมการสภาวิศวกรชุดปัจจุบัน แต่สภาวิศวกรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๕๔ แต่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนค่าเบี้ยประชุมของ กรรมการสภาวิศวกรซึ่งได้รับจากการทำงานเป็นอนุกรรมการหรือคณะทำงาน โดยให้เหตุผลว่า เป็นเงินได้ตาม ประมวลรัษฎากร และเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อมูลดังกล่าวมิได้มีอยู่แล้วโดยสภาพที่จะเปิดเผยให้ได้ และจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ รวมทั้งผู้อุทธรณ์มีฐานะเป็นผู้ตรวจสภาวิศวกรและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมิใช่เป็นการใช้สิทธิขอข้อมูลในฐานประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์ จะมีฐานะเป็นผู้ตรวจสภาวิศวกร ซึ่งอาจใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียกข้อมูล ข่าวสารเพื่อประกอบการดำเนินการของผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ก็ตาม แต่ไม่เป็นการต้องห้ามหากผู้อุทธรณ์จะใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์มีคำขอ แม้จะได้รับการ อนุมัติจากกรรมการสภาวิศวกรแต่ละคนได้รับเป็นเงินจำนวนเท่าใด และมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนเท่าใด แต่เงินที่ได้รับ นั้นสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในฐานกรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน จึงเป็น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติของสภาวิศวกร และเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ จึงมีคำวินิจฉัยให้สภาวิศวกรเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์